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และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมใน
การท�างานระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้น 
เนื่องจากการด�าเนินงานทั้งหมด โดยนักศึกษา
เป็นผูล้งมอืปฏบิตั ิซึง่น�าความรูจ้ากการเรยีนการ
สอนมาปรับใช้” นายชวนากร กล่าว

 ประธานการจัดงานฯ กล่าวต่อว ่า 
คอนเสิร์ตครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้รวบรวมเหล่า
นักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงมาให้ความสนุกและร่วม
เป็นอีกหนึ่งเสียงในการรณรงค์ ต่อต้านความ
รุนแรง อาทิ วง กล้วยไทย (เพลง เท่าชีวิต), วง 
Bedroom audio (เพลงรักมือสอง), วง ActArt 
(เพลงนอกจากชื่อฉัน) และวง Gliss (เพลงถอย) 
ครับ” นายชวนากร กล่าว

 ประธานการจดังานฯ กล่าวต่อว่า ส�าหรบั
รายได้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าใช้จ่าย จะมอบให้ ๒ 
องค์กร ได้แก่ มลูนธิเิดก็อ่อนในสลมั ในพระอปุถมัภ์ 
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรม

  “การบริการวิชาการของทางคณะได้
ยึดถือพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ ท่ีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้อง
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อมีส่วนช่วยในการ
พฒันาและแก้ไขปัญหาให้กบัชมุชน และรวมไปถงึ
การตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเป็นการ
พัฒนาท้องถิ่น และยังเป็นการย�้าเตือนถึงพันธกิจ
ท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาชุมชน  
ท้องถิ่น และสังคม” ผศ.สุกานดา กล่าว

  “กิจกรรมครั้งนี้ที่ทางคณะได้จัดขึ้น ซึ่ง
ตรงกับผลงานวิจัยของคณะในหัวข้อของการใช้
เวลาว่างของเยาวชน ซ่ึงเยาวชนในชุมชนนั้น  
มีความต้องการที่จะเล่นฟุตบอลในสนามหญ้าจริง 
ซึ่งเด็ก ๆ เยาวชนได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลในสนาม
ที่เป็นปูน และเด็ก ๆ มีความฝันที่ว่าอยากจะลอง
เล่นฟุตบอลบนสนามหญ้าจริง ดังนั้นทางคณะ 
จึงต้องการท่ีจะท�าฝันของเยาวชนในชุมชนให้ 
เป็นจริง” ผศ.สุกานดา กล่าว

 ผ.ศ.สุกานดา กล่าวต่อว่า ทางคณะด�าเนิน
งานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักท่ีส�าคัญภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดย
ทางคณะได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลงส�ารวจ
ชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นที่ให้
บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะต้องการให้
มหาวิทยาลัยเป็น Hub คือศูนย์กลางของชุมชน
ทางด้านวทิยาการ องค์ความรูเ้ทคโนโลย ีและเป็น
หัวใจให้กับชุมชนโดยรอบ เมื่อก่อนจะมีค�าว่าบวร
บ้านวัดโรงเรียนเราคือสถานศึกษาเพราะฉะนั้น
เราควรเป็น ศูนย์รวมองค์ความรู้ทางคุณภาพชีวิต
ให้แก่ชุมชน

Human Plus สร้างฝันเยาวชนให้เป็นจรงิ
กับกจิกรรมบรกิารวชิาการเพือ่ชมุชน และสงัคม

 คณะมนษุยศาสตร์ฯ จดักจิกรรมเพือ่รบัใช้
ชุมชนและการบริการวิชาการ Human Plus มนุษย์
เพิ่มสุข กับกิจกรรม “FOOTBALL SUPERCUP 
EP.4” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทางคณะ และ

Rock on the moon 2019
คอนเสร์ิตเพ่ือการกศุล ต้านความรุนแรง

หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลัย ชมุชนพหลโยธนิ 
๓๒ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
เอฟ.บ.ีท.ี สปอร์ตคอมเพลก็ซ์ จ�ากดั และบรษิทั พร
ทิพย์สปอร์ตแวร์ จ�ากัด เพื่อต้องการให้เยาวชนใน
ชุมชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และ
การมอบความรู้ด้านกีฬาฟุตบอล รวมไปถึงการ
แข่งขนักฬีาฟตุบอลกระชบัมติรระหว่างชมุชนและ
มหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา สารน้อย 
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการ
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนได้
แสดงความสามารถของตนผ่านกิจกรรมทางด้าน
กีฬา และเป็นความต้องการของเยาวชนในชุมชน
พหลโยธิน ๓๒ ซึ่งก่อนจัดกิจกรรมได้มีการส�ารวจ
ความต้องการของชมุชนอย่างละเอยีด เพือ่ท�าเป็น
โครงการวิจัย เพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เป็นผล
งานวิจัยชุดของทางคณะ ซึ่งในแต่ละผลงานวิจัย
ชุดจะมีกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างกันออกไป 

 นกัศกึษาดนตรสีากล จดัคอนเสร์ิตเพือ่
การกศุล “Rock on The Moon : Stop WiolenC” 
ต่อต้านความรุนแรงในเด็กและสตรี น�าความรูสู้่
การปฏิบัต ิชวนศลิปินดงัต่อต้านความรุนแรง

 นายชวนากร ชาวงษ์ นักศีกษาชั้นปีที่ 
๓ สาขาวชิาดนตรสีากล คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในฐานะประธานจดังานครัง้นี ้กล่าว
ว่า ปัจจุบันเรื่องของความรุนแรงที่มีต่อเด็กและ
สตรีเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย มีหลากหลาย
รปูแบบ ทัง้ท�าร้ายร่างกาย จติใจ ซึง่เป็นสิง่ทีช่าว
ดนตรสีากลเลง็เหน็ว่าเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องช่วยกัน
ร่วมมือในการปฏติเิสธและต่อต้านความรุนแรงน้ี 
จงึได้จดัการแสดงคอนเสร์ิตเพือ่การกศุล “Rock 
on The Moon : Stop WiolenC” เพ่ือต่อต้าน
ความรุนแรงในเด็กและสตรีขึ้น

 “คอนเสิร์ต Rock on The Moon 
เหมือนเป็นประเพณีของสาขาวิชาที่จัดขึ้นทุกปี 

หลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ และสมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรีในพระอปุถมัภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลพีระวรราชาทนิดัดามาตุ

 “อยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกับ
คอนเสร์ิตในครัง้นี ้นอกจากความสนกุสนานจาก
เหล่าศลิปินแล้ว เรายงัได้ร่วมกนัท�าบญุด้วยครบั 
ส�าหรบัใครทีส่นใจ สามารถสัง่ซือ้บตัรได้ทางเพจ 
Rock on The Moon หรอืตดิต่อทีเ่บอร์ ๐๙ ๕๕๒๐ 
๔๗๔๓ (คณุฟลุค๊) ๐๙ ๕๘๖๔ ๙๔๗๔ (คณุเว็บ)” 
ประธานการจดังานฯ กล่าว

“หนุ่มอ๊อด” กับความมุ่งมั่น ตั้งใจ
พฒันาศกัยภาพตน สูร่างวลัระดบัประเทศ
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“เคล็ด (ไม่) ลับ จ�ำไปสอบ”
  ฤดูกาลสอบกลางภาคเริ่มต้นขึ้นแล้ว น้อง ๆ หลายคนก็จินตนาการกันได้ไม่ยากเลยว่าชีวิตจะต้องตื่นมาอ่านหนังสือ อ่านหนังสือ  
อ่านหนังสือ และการจัดการกับวิธีไหนที่จะท�าให้จ�าต�าราเรียนได้ขึ้นใจที่สุด เราลองมาฟังหนุ่ม สาว ชาวจันทรเกษม ที่จะมาบอกเคล็ดลับในการ
อ่านหนังสือสอบ กันครับ

นางสาวลวณัรัตน์ จัน่รัตน์ (มุก) 
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ สาขาวชิาการจัดการ คณะวทิยาการจดัการ  
  ส�าหรับตัวหนูเองจะฟังที่อาจารย์สอนในคาบให้เข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกและเป็น
เคล็ดลับที่ส�าคัญมากค่ะ พอเราเข้าใจคอนเซ็ปของวิชานั้น ๆ แล้ว  เราก็จะรู้จุดว่าเราจะต้อง
เน้นตรงไหน และต้องมาอ่านหนังสือตรงไหนบ้าง แล้วก็เอาที่เราขีดปากกาไฮไลท์ไว้มาเขียน
ลงสมุดสรุปโดยใช้ปากกาสีต่าง ๆ  ค่ะ เพราะปากกาแต่ละสีจะช่วยในเรื่องของการจ�าค่ะ ลอง
จ�าไปใช้ น่าจะสามารถช่วยเตือนความจ�าได้อย่างดีค่ะ

  “อย่างแรกเลยต้องบอกว่า ได้แน่
แน่ คือ ภาษาอังกฤษผมก็ไม่เก่งแต่อาศัย ไถ
ไถเอาครับ อย่างที่สอง คือ เราจะได้ตามแนว
โน้มของการศึกษา และการวิจัยได้อย่างไม่ล้า
หลัง เพราะถ้าเป็นหนังสือ text book ก็จะ
จบแค่นั้น แต่การศึกษาการวิจัยมันเป็นการ
ต่อยอดจากหนังสือนี่แหละ สิ่งส�าคัญเพราะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มันคือ applied sci-
ence” หนึง่ประโยคแรกทีเ่กริน่น�าของ อาจาร
ย์วรเมธ ประจงใจ หรืออาจารย์โม อาจารย์
ประจ�าสาขาวชิา วทิยาศาสตร์การกีฬา คณะ
วิทยาศาสตร์ ที่ได้บอกเล่าถึงประโยชน์ของ
การอ่านหนังสือเล่มนี้ ที่มีช่ือว่า “Science 

and Racket Sports”
  “หนั งสื อที่ ผมอ ่ านเป ็นประจ� า

มีช่ือว่า Science and Racket Sports ซึ่ง
เน้ือหาภายในเล่มจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษา การวิจัย 
แนวทางการฝึก ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภท
แรก็เกต็โดยส่วนใหญ่ เช่น แบดมนิตนั เทนนิส 
ปิงปอง เป็นต้น รวมถึงไอเดียใหม่ ๆ จากผู้คน
รอบโลก” อาจารย์โม ได้สรุปเน้ือหาที่ได้อ่าน
แล้วมาบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบถึงเนื้อหา
ของหนังสือเล่มนี้

  “ถ้าถามผมว่าท�าไมถึงชอบหนังสือ
เล ่มนี้ จ ริ ง  ๆ แล ้ว ผมหลงใหลในกีฬา
แบดมินตันมาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเคยเป็น
นักกีฬาแบดมินตัน เคยฝึกซ้อม เคยอยู่แคมป์ 
ต่าง ๆ  นา ๆ  จนผมตดัสนิใจผนัตวัเองมาศกึษา
ด้านนีโ้ดยเฉพาะ ไม่ใช่เพราะผมอ้วนนะครบัที่
เลกิเล่น ผมซ้อมจนเกดิอาการบาดเจบ็ต่างหาก 
ในหนงัสอืเล่มนีน้ัน้ ประกอบไปด้วย การศกึษา 
การวจิยั ไอเดยีใหม่ จากทัว่ประเทศทีเ่ก่ียวข้อง
กบักฬีาประเภทแรก็เกต็ทัง้หมด พอเราอ่านเรา
ก็จะเกิดไอเดียใหม่ ๆ กับวิธีการฝึก แนวโน้ม
การวิจัยว่า ทุกวันนี้ทั่วโลกให้ความสนใจเร่ือง
อะไรบ้าง

  ด้วยความทีศ่กึษาวทิยาสตร์การกฬีา 
พอเจอหนังสือเล่มนี้ มันแบบว่าใช่ จะกระตุ้น
ต่อมสร้างสรรค์ในตัวเรา มันท�าให้เรามองใน
มุมที่เราไม่เคยมองในกีฬาแบดมินตัน จุดเล็ก 

ๆ ที่เรามองข้าม Less is more ท�าไมคนอื่นให้
ความสนใจ รวมทั้งกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่
ประกอบด้วย ศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ และ 
ศลิป์ คอื ศลิปะการเอาชนะฝ่ังตรงกนัข้าม เช่น 
แผนการเล่น เป็นต้น” อาจารย์โม ได้เล่าถึง
เหตุผลที่ตนชอบและหลงใหลกับหนังสือเล่มนี้ 
พร้อมกับชวนให้คนอื่นได้มีนิสัยรักการอ่านว่า

  “อ่านเถอะครับ ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่
ท�ามันดี หรือเราคิดว่าดี มันจะดี อย่างน้อย
ที่สุด ก็ท�าให้ไม่เสียเวลาว่าง ๆ ครับ หนังสือ
ทุกประเภทดีหมดครับ แต่จะดีแบบไหนขึ้นอยู่
กบัเราเป็นคนสร้างสรรค์และออกแบบมันครับ 
เพราะขนาดเหรียญยังมีสองด้านเลยครับ”

อ่านเถอะครับ ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่ท�า
มันดี หรือเราคิดว่าดี มันจะดี อย่าง
น้อยที่สุด ก็ท�าให้ไม่เสียเวลาว่าง ๆ 
ครับ หนังสือทุกประเภทดีหมดครับ 
แต่จะดีแบบไหนขึ้นอยู ่ กับเราเป ็นคน
สร้างสรรค์และออกแบบมันครับ เพราะ
ขนาดเหรียญยังมีสองด้านเลยครับ

นายนายภณปพน เกาสวุรรณ (ตลุย์) 
นกัศึกษาชัน้ปีท่ี ๑ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์   
  เคลด็ลบัของผมในการอ่านหนงัสอืในช่วงของการสอบ คอืจะอ่านในเป็นส่วนทีส่�าคญัทีไ่ด้จดไว้ในห้องเรยีน
ก่อนสองรอบ แล้วน�าส่วนที่ส�าคัญของเนื้อหานั้น ๆ  มาสรุปออกมาเป็นแผนผัง รูปภาพ แล้วก็อ่านอีก ๒-๓ รอบ ตอน
อ่านกจ็ะพดูออกเสยีง เพือ่ทีจ่ะท�าให้เข้าใจง่ายและจ�าได้เรว็ครบั เพราะการอ่านออกเสยีงจะเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้
เราจ�าเนื้อหาได้ดีครับ



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำ�วันที่ ๔ - ๑๐ มีน�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

๓

อาจารย์พสิทุธ์ิ พวงนาค
คณบดวีทิยาลัยการแพทย์ทางเลอืก

การแพทย์ท่ีได้มาตรฐานเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเร็ว ๆ  นี้
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทัน
สมัยย่ิงข้ึน ด้วยการจัดท�าสื่อเรียนการสอนในรูปแบบเกมเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ให้นักศึกษาแพทย์จีนใช้เรียน
ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ และยาสมุนไพรจีน ซึ่งสื่อการสอนรูปแบบนี้จะท�าให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ได้ทั้ง
ความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ  กันและสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดระยะเวลา 

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

   ตามที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได้ท�าความร่วมมือข้อตกลง (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง วิทยาลัยฯของเราได้มีโอกาส
ต้อนรับ ศ.ดร.จาง ซง ซิน แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็ม การนวดทุยหนา 
รักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต มาปฏิบัติหน้าที่แพทย์จีนผู้
เชี่ยวชาญประจ�าสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน และสอนนักศึกษาหลักสูตร
การแพทย์แผนจีน และอบรมความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเพิ่มเติมให้กับ
อาจารย์แพทย์จีนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกอีกด้วย ท่านใดมีคนรู้จักที่ป่วย
เป็นอาการดังกล่าวสามารถแนะน�า แวะเวียนมารักษาได้ทุกวันจันทร์และศุกร์ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ศ.ดร.จาง ซง ซินจะปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ จนถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒
   นอกจากนี้สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนจีน ตั้งอยู่ท่ีช้ัน ๔ อาคารสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มีอุปกรณ์
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช
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จารุวรรณ
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“หนุ่มอ๊อด” กับ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ
พัฒนาศักยภาพตน สู่รางวัลระดับประเทศ

  สปัดาห์นีท้มีงานจนัทร์กระจ่างฟ้าขอ
แสดงความยินดีกับ “อ๊อด” นายเฉลิมเกียรติ 
ยะประโคน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ในเวทีการประกวด
สุนทรพจน ์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
“พระบรมราชจกัรวีงศ์” ชงิถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ  นี้ 

 เมื่อแสดงความยินดีกันไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเจาะลึกกับหนุ่มหล่อ
หน้าใสคนนี ้ทีม่ดีกีรกีารประกวดมากมาย และ

การประกวดเวทรีะดบัประเทศนี ้ทีเ่ขาสามารถ
คว้ารางวัลระดับประเทศ เรามาพูดคุยถึงจุด
เริ่มต้นในก้าวสู่เวทีการประกวดกันเลยค่ะ

 “ส�าหรบัเวทกีารประกวดสนุทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานนี้  
ผมได้รับโอกาสมาสามครั้งครับ ครั้งแรกคือ
ตอนที่ผมก�าลังศึกษาชั้นปีที่ ๒ ถือเป็นการ
ประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรกในรั้วมหาวิทยาลัย 
ของเราเอง ตื่นเต้นและค่อนข้างกดดันมาก
ครับ ว่าเราจะท�าได้ไหม แต่ผลปรากฏว่า
เกินความคาดหมายครับ ผมผ่านเข้าสู่ระดับ
ประเทศ และได้รบัรางวลั ชมเชย หรอืล�าดบัที่ 
๓ ของประเทศมาแบบงง ๆ  เพราะขณะแข่งขนั
ยอมรบัว่าทกุคนเก่ง และมศีกัยภาพมาก แต่ละ
คนเตรียมตัวมาค่อยข้างดีเลยทีเดียว 

 ในปีถัดมาผมได้เข้าร่วมการแข่งขัน
อีกคร้ัง และก็เป็นอีกหนึ่งปีครับที่เข้าสู่ระดับ
เทศ แต่กว่าจะเข้าสู ่ระดับประเทศได้การ
คัดเลือกค่อนข้างเข้มข้นข้ึนเร่ือย ๆ แต่ท้าย

ที่สุดก็พลาดรางวัลไปครับ อาจจะเป็นเพราะ
ความประหม่าที่เกิดข้ึน ผสมกับความกดดัน
ว่าจะท�าได้ดีเท่าปีที่แล้วหรือเปล่า สุดท้ายก็
พลาดหลายจุดเลยครับ แต่ถือว่าเป็นบทเรียน 
ประสบการณ์เพื่อให้เรามีสติ สมาธิ และระวัง
ตัวมากขึ้น 

 ในปีสุดท้ายของผม หรือครั้งที่สาม 
ผมยังคงได้รับโอกาสแข่งขันในเวทีนี้อีกคร้ัง 
จะเรียกว่าทิ้งทวนก็น่าจะได้ ต้องยอมรับเลย
ครับว่าช่วงคัดเลือกและฝึกซ้อมรอบภูมิภาค
ผมค่อนข้างกดดันตัวเองมาก มากกว่าทุก ๆ 
คร้ัง เพราะเนื่องด้วยเราอยู่ช้ันปีที่ ๔ มีหลาย
สิ่งอย่างที่เราต้องรับผิดชอบทั้งงานวิจัยจบ 
การเตรียมฝึกงาน ด้วยส่ิงเหล่านี้จึงท�าให้เรา
กดดันในที่สุด 

 แต่เม่ือได้เข้าสู่ระดับปประเทศอีก
ครั้ง ซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงที่ผมต้องออกฝึกงาน
พอดี แทบไม่มีได้ซ้อมเลยครับ กลับจากที่
ฝึกงานก็ค�่ามากแล้ว ท�าให้ผมเปล่ียนความคิด 
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ส�าหรับตัวผม ถ้าหากเราได้
รับโอกาสไม่ว่าจากใคร จากอะไร
ก็ตาม หรือแม้แต่โอกาสจากตัว
เราเอง ให้เราจงท�ามันให้เต็มที่
ตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะมันจะกลาย
เป็นทุน น�าสู่ผลก�าไรส�าหรับเรา
ในท่ีสุด ซึ่งสิ่งน้ีถือได้ว่าส�าคัญ
มากครับ ทุกคนรู้จักดีกับค�าว่า 
ประสบการณ์ ตามท้องตลาด
ไม่มีขายนะครับ เราต้องลงพื้น
ที่ หรือแหล่งของประสบการณ์
ด้วยตนเองเท่านั้น 

ตอนนั้นเลยว่า การแข่งขันคร้ังน้ีผมจะท�าให้
ดีที่สุด เท่าที่ผมจะท�าได้ ผมจะพูดในสิ่งที่ผม
อยากจะพูด (เนื่องด้วยการประกวดมีรอบพูด
ฉับพลันหรือการพูดสด) พูดออกมาจากความ
รู้สึก ผมใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อนแข่งในการ 
เตรียมบท แต่ฝึกซ้อมจริงจังในสามวันสุดท้าย 
ตอนนัน้ค่อนข้างมวีนิยัต่อตนเองมากครบั ท้าย
ที่สุดผมก็ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ มา
ฝากเพื่อนพี่น้องจันทรเกษมก่อนจะจบจากท่ี
นี้ไปครับ” หนุ่มอ๊อด เล่าถึงการก้าวสู่การเข้า
ประกดในเวทีระดับชาติทั้ง ๓ ครั้ง และยังเล่า
ถึงการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอว่า

 “ส�าหรับตัวผม ถ้าหากเราได้รับ
โอกาสไม่ว่าจากใคร จากอะไรก็ตาม หรือ
แม้แต่โอกาสจากตัวเราเอง ให้เราจงท�ามันให้
เต็มที่ตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะมันจะกลายเป็น
ทุน น�าสู่ผลก�าไรส�าหรับเราในท่ีสุด ซ่ึงส่ิงน้ี
ถือได้ว่าส�าคัญมากครับ ทุกคนรู้จักดีกับค�าว่า 
ประสบการณ์ ตามท้องตลาดไม่มีขายนะครับ 
เราต้องลงพื้นที่ หรือแหล่งของประสบการณ์
ด้วยตนเองเท่านั้น 

 เม่ือผมได้รับโอกาสอีกคร้ัง ผมจึง
น�าประสบการณ์เหล่านั้นท่ีผมเคยลงพ้ืนท่ีไขว่
คว้าหามันมา ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกเติมเต็มไป
ด้วยความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ข้อระวัง มา
เป็นบทเรียน จากนั้นจึงค่อย ๆ  เติมความตั้งใจ 
ความเพยีร ความมุง่มัน่ และสิง่ส�าคญัคอื การ
รูเ้ป้าหมายทีแ่น่ชดั ข้อนีส้�าคญัมากครบั เพราะ
มันจะท�าให้เรามีสติรู้ตัว ว่าเราก�าลังท�าอะไร 
และท้ายที่สุด มันก็จะกลายเป็นความส�าเร็จ 
ที่อาจจะไม่ใช่ชัยชนะ”

 “ส�าหรับตัวผมแล้ว คิดว่าภาษาไทย
ไม่ใช่เรือ่งยากครบั เป็นอตัลักษณ์ทีต่ดิตวัเรามา
แต่ก�าเนิด แต่อาจจะมีความยากขึ้นมาหน่อย 
หากเราจะต้องน�ามาประยุกต์ใช้กับการกล่าว 
สนุทรพจน์ คอื การกล่าวให้คนคล้อยตาม และ
เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร 

 ดังนั้นเราจึงมีการเตรียมข้อมูล และ
ส�าคัญ คือการใช้ภาษาที่จะท�าให้คนคล้อย
ตาม จึงต้องมีการศึกษา ฝึกฝน และฝึกซ้อม 
โดยเฉพาะยิ่งเวทีการประกวดสุนทรพจน์
เฉลิมเกียรติส่ิงจ�าเป็นอีกอย่าง คือการใช้ค�า
ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง และนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง
การบ้านที่ผมจะต้องศึกษาไว้ครับ เพราะถ้า
หากเราได้ท�าในสิ่งที่ตนเองรัก ก็มักจะมีความ
สุขเสมอ สนุกดีครับกับการพัฒนาตนเอง”  
หนุม่อ๊อด เล่าถึงการใช้ภาษาไทยในการกล่าวสุ
นทรพจน์ว่าไม่ได้ยากอย่างทีค่ดิ แต่ต้องรูจ้กัวิธี
และฝึกฝนอย่างจรงิจงั อกีทัง้ยงักล่าวถงึบคุคล
เบือ้งหลงัทีใ่ห้การสนับสนุนเขามาโดยตลอดว่า

 “ผมต้องขอใช้พืน้ทีน่ีข้อบคณุอาจารย์ 
และมหาวิทยาลยัเป็นอย่างยิง่ทีค่อยตดิตาม ให้
ก�าลังใจ ท้ังอาจารย์ที่สาขาชีววิทยา อาจารย์
ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือ และ
สนับสนุน ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยตามงาน 
เป็นก�าลังใจ ตามไปเชียร์ ขอบคุณครอบครัวที่
โทรมารับฟังและให้ก�าลังใจทุกครั้ง จนกระทั่ง
วันแข่งขัน และอีกสิ่งส�าคัญ คือ ขอบคุณ
อาจารย์ที่คอยฝึกซ้อมของผม นั้นคืออาจารย์
เอกพล กันทอง และอาจารย์ศริพิร สวุฒันสขุ 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย ที่คอย
คอยสละเวลามาเพื่อควบคุมการฝึกซ้อม ต้อง
ขอบพระคุณมากครับ” 

 “ปีนี้ผมอยู ่ชั้นปีที่ ๔ แล้ว อยาก

ฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากจะก้าวเดินในเวทีการ
ประกวดนั้น ผมว่าลองท�าเถอะครับ ลองเปิด
โอกาสให้ตวัเอง อย่าเพิง่ไปคาดหวงั ว่าเราต้อง
ได้ที่หน่ึงเท่านั้น ผมว่าส่ิงส�าคัญหากเราคิดจะ
ท�าอะไร มันอยู่ที่ใจล้วน ๆ  ครับ อาศัยก�าลังใจ
เป็นตวัช่วยหนนุ เอาชนะความกลวัของตวัเอง
ให้ได้ พยามมองข้ามคู่แข่ง และจงมีสติอยู่กับ
ตวัเอง ว่าเรามาท�าอะไร ท�าเพือ่ใคร และอะไร
คือจุดมุ่งหมายหลักของเรา โดยมองข้ามค�าว่า 
ชนะ หรอื แพ้ ไป เพราะอย่างน้อย ๆ  ก็ได้เพ่ือน
เก่ง ๆ จากการแข่งขัน ในวันข้างหน้าเราอาจ
จะได้มาเจอกันอกี ได้มาแชร์ประสบการณ์และ
ทักษะร่วมกัน 

 ดังนั้นหากน้อง ๆ สนใจ จงลองกล้า
หาญที่จะท�าสิ่งนั้นดูครับ อย่างน้อยอาจจะไม่
ชนะคูแ่ข่ง แต่เราจะกลายเป็นคนทีช่นะตวัเอง
ในที่สุด เพราะจริง ๆแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด
ก็คือใจเราเองครับ จงดับความกลัวด้วยการ
ฝึกฝน มุ่งมั่น และตั้งใจ สักวันเราจะสามารถ
ก้าวถึงจุดสูงสุดที่ตนเองตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน
ครับ” หนุ่มอ๊อด ทิ้งท้ายถึงน้อง ๆ ที่มีใจรักใน
การประกวดหรืออยากจะหาประสบการณ์ได้
อย่างน่าปลื้มใจ
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๖

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การกำาหนดตัวชี้วัด และการติดตามประเมินแผนงานโครงการ” 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัสชั้น ๓ อาคาร ส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำ�วันที่ ๔ - ๑๐ มีน�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

มอบเกียรติบัตร ในการประกวดผลงาน 
โครงการเยาชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมให้แก่นักเรียน

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

ณ โรงเรียนประชานิเวศน์ และ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ณ ชั้น ๑ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
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รับสมัครนัก
ศึกษาใหม


